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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔/ ๒๕๖๑         
วันพุธท่ี  ๑๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

 
ผูมาประชุม 

๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๒. นายชวง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 

๓. นางเฉลิมจิตต   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 
๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 

 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๒ 
๖. นายสุริยา    ดวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๓ 
๗. นายยันต    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๘. นายวิวัฒน    ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 

๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 
๑๑. นายวิภ ู   บัลลังค   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

๑๒. นางสาวบันหยัด   ชวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

๑๓. นายคลาย    ตวมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 
๑๔. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 

๑๕. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายสามิตร   ศิริฤกษ   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผูไมมาประชุม (ลา) 

๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๖ 
  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายถ่ิน    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 
๕. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
๖. นางนันทิกุล  จิตตสูงเนิน  ครูโรงเรียนบานนากลาง 
๗. นางสาวรัศมี  ทาน้ําเท่ียง  ผูชวยผูใหญบาน หมู ๘ 
๘. นางสาวอุสา  วินิจนัยภาค  ผูใหญบาน หมู ๔ 
๙. นายสันต ิ  สกุลศิริวัฒน  ผูใหญบาน หมู ๑ 
๑๐. นางประพฤติ วงษแวงนอย  ผูใหญบาน หมู ๕ 
๑๑. นางฉวีวรรณ โกะสูงเนิน  ผูใหญบาน หมู ๙ 



๒ 

๑๒. นายศราวุธ  อยูชุมพล  นายชางโยธาชํานาญการ 
๑๓. นางเสาวนีย  ศรีพุทธรินทร  หัวหนาสํานักปลัด  
๑๔. นายบญุจันทร ชาฤทธิ์   ประธานชมรมผูสูงอายุ 
๑๕. นางอารีย  โปรดสูงเนิน  ประธาน อสม. หมู ๖ 
๑๖. นางรัชฎาพร สาสูงเนิน  ผูใหญบาน หมู ๒ 
๑๗. นางสาวณัฐยา ขายกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๘. นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน  ผอ.รพ.สต.นาใหญ 
๑๙. นางสาวสุจิตรา ลาภสูงเนิน  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๐. นางสุภาณี  สาสูงเนิน  ผูใหญบาน หมู ๖ 
๒๑. วาท่ีรอยตรีอาวิภัช   กุลดิษยฉัตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๒. นายศุภชาต ิ ธาตุบุรมย  ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
๒๓. นางสาวอนงค เลากลาง  เจาพนักงานธุรการ 
๒๔. นางจารุณี  เครือสูงเนิน  เจาพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว (ครบองคประชุม) นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ประธานสภา อบต.      
นากลาง  เปนประธานท่ีประชุมจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนตแลวเสร็จ  และไดกลาวเปดการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง การลาออกจากการเปนสมาชิกสภา อบต. 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)              ของนายปยวัฒน  เสง่ียมโคกกรวด ส.อบต. หมู ๓ บานหวยตะครอ  

เนื่องจากไปสมัครเปนผูใหญบาน หมู ๓  จึงเปนเหตุใหพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภา อบต.  

ท่ีประชุมสภา ฯ    - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่อง การลาปวย เนื่องจาก นายสมศักดิ์  พันเสนา ส.อบต.  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)              หมู ๖  ปวยเปนเสนเลือดตีบในสมอง  จึงไมสามารถมาประชุมได

จึงขอลาปวย  และไดยื่นใบลาปวยมาแลว  กระผมประธานสภา ฯ 
จึงไดอนุญาตลาปวยไปแลว  และกอนนี้ ส.อบต.สุชาติ  จิตตสวาง 
ก็ไดเสียชีวิตไป ทําใหสมาชิกสภา อบต. มีจํานวน ๑๖ คน  

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๓ เรื่อง การจัดงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)               ๒๕๖๑ ทุกหนวยงานรวมกันทุกภาคสวน ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีให

การชวยเหลือและมารวมงานสําเร็จเปนอยางดี 
ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๔ เรื่อง การจัดงานลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๒ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)               พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยป ๖๑ นี้  อบต.นากลาง จะสงคณะ

ผูบริหารไปรวมงานท่ีเสมาแตจะไมไดจัดทํากระทงใหญไปรวม
เหมือนเชนเคย  เพราะ สตง. ทักทวงวาหามให อบต. ตาง ๆ ไปทํา
กิจกรรมนอกสถานท่ี  ใหนายก อบต. ไปรับโคมพระประทีป



๓ 

พระราชทานมีท่ีวัดนากลางในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และ
จัดท่ีวัดนากลางในชุมชนในปนี้ 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๕ เรื่องจากสวนราชการอ่ืนและผูเขารวมประชุม ฯ เชิญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)              ตามลําดับ 
นายสันติ  สกุลศิริวัฒน - ฝาก เรียนประธานสภา ฯ  ฝากไปยังนายกถ่ิน เติบสูงเนิน  
(ผูใหญบาน หมู ๑)       พูดทุกครั้ง ฝากนานแลวก็ไมดําเนินการทุกครั้ง คือ 
   ฝากรองระบายน้ํา หมู ๑ สายบานผูใหญบาน หมู ๑   

ไปยังหนองสะทอน 
   ถนนเปนหลุมบอเสียหายสัญจรลําบาก สายหลัง      

ตึกสีเขียว หมู ๑ 
   ถนนปากทางสรางใหมบริ เวณหน าบริ ษัท ทิปโก         

มีชวงหนึ่งลาดเอียง เกรงจะเกิดอันตราย ใหชางไปดูใหดวยวาตรง
ตามแบบแปลนและถูกตามหลักวิศวกรรมไหม จะเกิดอันตราย
หรือไม ควรแกไขไหม ฝากนายก อบต. และฝายบริหารท่ีกระผม
ขอ ๆ มาชวยไปซอมแซมและดําเนินการใหดวย 

นางประพฤติ  วงษแวงนอย - ฝากงานทอระบายน้ําเสีย จาก ตนแจง – ไปหนองยานาค และ 
(ผูใหญบาน หมู ๕)       บริเวณบานนายพุฒิพงษ  ทอน้ําไมไหลดินลงไปตันทอควรไป

ดําเนินการดวย 
 - ฝากโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะบริเวณหลังเมรุ วัดบานนากลาง 

ขอสั ก  ๑  จุ ด  มื ดมาก  เกรงว า เด็ กวั ย รุ น จะแอบนั ด ไปส ง            
ยาเสพติดกัน 

นางสาวอุสา  วินิจนัยภาค - ฝากสัญญาณเตือนติดตั้งบริเวณขางทางชุมชน หมูบาน เพ่ือเตือน 
(ผูใหญบาน หมู ๔)       การขับข่ีเพราะปจจุบันรถยนตผานหนองบอน หมู ๔ รถยนตวิ่งเร็ว

มาก ๆ และรถยนตบริษัทก็วิ่งเร็วมาก ๆ อยากให อบต.นากลาง 
ประสานใหเจาของบริษัทแจงพนักงานขับรถหามขับรถยนตเร็วผาน
หมูบานหนองบอน 

 - ขอแจงยอดกฐินอําเภอและชาวบานไดยอดเงินหลังหักคาใชจาย
แลว ๔๒๐,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) 

นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน - ฝากโคมไฟฟาแสงสวางทางไปเชื่อมถนนสาย ๒๙๐ ขณะนี้ 
(ผูใหญบาน หมู ๙)       บานเรือนขยายออกไปหลายครัวเรือน 
 - ฝากการขยายเขตประปาสายหอพักดุษฎีขอเปนประปา        

สวนภูมิภาค 
นางสาวรัศมี  ทาน้ําเท่ียง    - ไมมีขอราชการแจง ถา อบต.นากลาง มีอะไรใหชวยก็บอกมาเลย 
(ผูชวยผูใหญบาน หมู ๘) 
นางรัชฎาพร  สาสูงเนิน - ฝากชวงฤดูฝน ถนนซอยนางสมบูรณ หมู ๒ น้ําจะทวมขังเพราะ 
(ผูใหญบาน หมู ๒)         เปนแอง อบต. ชวยไปซอมแซมดําเนินการดวย (ดิฉันไดรองเรียน

รองทุกขมาแลว) 



๔ 

 - ฝากถนนสายนาใหญเชื่อมวัดใหมจําปา ตําบลหนองตะไก ชํารุด
เสียหายเริ่มตนจากสนามกีฬาขางอนามัยนาใหญ ไปตําบลหนอง  
ตะไก ชวยซอมแซมดวย 

นางนันทิกุล  จิตตสูงเนิน - ขอแจงวา ผอ. ทานใหม คือ ผอ.วิรดา  นาสูงเนิน  วันนี้ไมได 
(ตัวแทนโรงเรียนบานนากลาง) มารวมประชุม ฯ ติดราชการ 
 - ขอแจ งงาน กีฬ ากลุ ม โรงเรี ยน  ระหว างวัน ท่ี  ๒๖  – ๒ ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีโรงเรียนกุดหัวชาง 
 - ขอแจ งทางโรงเรียนบ านนากลาง จะมีงานแข ง ขัน กีฬ า

วอลเลยบอล ฟุตซอลชาย – หญิง 
นายบุญจันทร  ชาฤทธิ์ - ขอขอบคุณท่ี อบต.นากลาง รวมกับ ชมรมผูสูงอายุนากลางไดไป 
(ประธานชมรมผูสูงอายุ) ทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดอุดรธานี  เทศบาลตําบลหนองหวา 

จังหวัดอุดรธานี และไดมีการแลกเปลี่ยนมากมายและไดรวมทําบุญ
ไหวพระดีมาก ๆ  

นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน - ขอขอบคุณ อบต.นากลาง ใหการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ 
(ผอ.รพ.สต.นาใหญ) ครุภัณ ฑ   ท้ั ง รพ .สต . และ อสม . ไดปฏิบั ติ งานไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 
 - งานวิ่งรวมพลงานสูงเนิน วิ่งเพ่ือการกุศลสมทบทุนพัฒนาสถาน

บริการปฐมภูมิ กําหนดวิ่งในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 
  ๑. เดิน – วิ่ง สุขภาพ ๔ กิโลเมตร ไดเสื้อ ๑ ตัว พรอม

เหรียญ ราคา ๓๙๙.-บาท 
  ๒. มินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร ไดเสื้อ ๑ ตัว พรอม

เหรียญ ราคา ๔๙๙.-บาท 
  เอกสารการสมัคร คือ สําเนาบัตรประชาชนและขนาดเสื้อ 

สมัครไดถึง วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ 
 - รพ.สต.นาใหญ จะขอความอนุเคราะห 
  ๑. เครื่องวัดความดันให อสม. 
  ๒ . เค รื่ อ งพ นหมอกควัน  ขน าด เล็ ก  ห าก เกิ ด โรค

ไขเลือดออกสามารถพนไดเลยรวดเร็ว 
 - ขอแจงสถานการณโรคระบาดท่ัวไป 
 - โรคไขเลือดออก ตําบลสูงเนิน จํานวน ๑๖ ราย  ตําบลนากลาง 

จํานวน ๑๓ ราย  ฝากผูนําชวยกันเฝาระวังควบคุมโรคดวย 
 - การข้ึนทะเบียนสุขภาพเปนสิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิหมด 

สิทธิวาง จะขอสิทธิเลยไมไดตองข้ึนทะเบียนไวลวงหนาเสียกอน  
โดยตองตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักดวย สิทธิ ๑ คน   
๑ สิทธิ 

 - ขอขอบคุณกองชาง อบต.นากลาง ท่ีไดชวยอนุเคราะหเขียนแบบ
แปลนให รพ.สต.นาใหญดวย (ขอขอบคุณชางศราวุธ  อยูชุมพล
มาก ๆ) 

 
 



๕ 

นางอารีย  โปรดสูงเนิน - ขออนุเคราะห อบต.นากลาง ไดโปรดอนุเคราะหเครื่องชั่งน้ําหนัก 
(ประธาน อสม. หมู ๖) และเครื่องวัดความดันให อสม. ออกปฏิบัติงานในชุมชน หมูบาน 

ดวย 
นางสาวณัฐยา  ขายกระโทก - ขอรายงานสถานการณคลัง – การเงิน อบต.นากลาง 
(ผูอํานวยการกองคลัง) ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
   ประมาณการรายรับ  ๕๖,๙๙๙,๒๕๐.-บาท/ รับจริง  

๕๙,๕๙๖,๔๐๕.๒๕.-บาท 
   ประมาณการรายจาย  ๕๖,๙๙๙,๒๕๐.-บาท/ จายจริง  

๔๗,๔๕๘,๘๖๘.-บาท 
   เงินทุนสํารองสะสม  ๒๓,๒๘๔,๖๒๕.๑๙.-บาท 
   เ งิ น ส ะ ส ม  ณ  วั น ท่ี  ๓ ๐  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ ๑  

๒๑,๖๒๕,๕๓๑.๑๖.-บาท 
  ก อ งค ลั งหั ก ไว ต า ม ระ เบี ย บ ก าร เ งิน  ฯ  ข อ  ๘ ๙            

เชน บุคลากร, เบี้ยยังชีพ, สาธารณภัย และคางจาย ฯ คงเหลือเงิน
สะสมท่ีสามารถนําไปใชได ๙,๗๑๙,๒๕๔.๖๔.-บาท 

วาท่ีรอยตรีอาวิภัช  กุลดิษยฉัตร - สรุปการดําเนินงานแผน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) - ป ๒๕๖๑ อบต.นากลาง บรรจุจํานวน โครงการลงในแผน ๔ ป 

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จํานวน ๑๑๔ โครงการ 
 และ อบต.นากลาง ไดนําโครงการตาง ๆ ไปบรรจุในขอบัญญัติ ฯ 

๒๕๖๑ จํานวน ๗๗ โครงการ รวม ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและสรางสังคมท่ีเปนธรรม 
   - มีโครงการท้ังสิ้น  ๓๐  โครงการ 
   - ดําเนินการ  ๒๐  โครงการ 
  ๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตร

เขมแข็ง 
- มีโครงการท้ังสิ้น  ๖  โครงการ 

   - ดําเนินการ  ๖  โครงการ 
  ๓. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมและขนสง 
   - มีโครงการท้ังสิ้น  ๓๖  โครงการ 
   - ดําเนินการ  ๑๙  โครงการ 
  ๔. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมสมดุลยั่งยืน 
   - มีโครงการท้ังสิ้น  ๑๐  โครงการ 
   - ดําเนินการ  ๖  โครงการ 
  ๕. ยุทธศาสตรดานสรางความม่ันคง สังคมและความ

เขมแข็งของชุมชน 
   - มีโครงการท้ังสิ้น  ๑๙  โครงการ 
   - ดําเนินการ  ๑๑  โครงการ 
  ๖. ยุทธศาสตรดานปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 



๖ 

   - มีโครงการท้ังสิ้น  ๑๓  โครงการ 
   - ดําเนินการ  ๕  โครงการ 
  คิดเปนรอยละได ๖๗ x ๑๐๐  = ๕๘.๗๗ % 
        ๑๑๔ 
 และในงบป ๒๕๖๒ ตั้งโครงการไวท้ังสิ้นจํานวน  ๗๗  โครงการ 
ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นางเสาวนีย  ศรีพุทธรินทร - เรื่อง การประเมินความโปรงใสและคุณธรรมในการดําเนินงาน 
(หัวหนาสํานักปลัด) ของ อปท. ประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ป.ป.ช. หรือเรียกวา

การประเมิน ITAS แบงข้ันตอนออกเปน ๓ ชวง คือ  
  ๑. ชวงเตรียมการ 
  ๒. ชวงดําเนินการ 
  ๓. ชวงประเมินผล กรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 - เรื่อง การดําเนินการโครงการสานสัมพันธรักครอบครัว ๒๕๖๒ 

เปนงานสํานักงานปลัด ฯ ผูรับผิดชอบโครงการงานพัฒนาชุมชน ฯ 
จะมีการอบรมใหความรูท่ีสวนสัตวโบนันซา อําเภอปากชอง  และ
เขาใหญมิวเซียม  โดยมีพอ แม ลูก ๒๗ ครอบครัว จํานวน ๔๕ คน 
เข าร วม โครงการดํ าเนิ นการในวัน ท่ี  ๓๐  ตุล าคม  ๒๕๖๑  
ปฏิบัติการตามโครงการสําเร็จเรียบรอยอยางดี ใชงบไปท้ังสิ้น 
๒๖,๑๙๐.-บาท 

นายศุภชาติ  ธาตุบุรมย - ขอแจงงานลอยกระทงป ๒๕๖๑ ตัวแทน อปท. ตาง ๆ  
(ตัวแทนกองการศึกษา ฯ)           ไปรวมงานลอยกระทงรับ โคมพระประทีปตําบลเสมาและ         

ในหมูบาน ชุมชนจัดงานตามวัดตาง ๆ ป ๒๕๖๑  กําหนดจัดงาน    
วัดนากลาง มีรําวงยอนยุค มีกระทงขาย มีการลอยกระทงและ    
อ่ืน ๆ 

นายศราวุธ  อยูชุมพล - โครงการตามยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐานและขนสง คมนาคม  
(นายชางโยธาชํานาญงาน)   มีจํานวนมากและ อบต.นากลาง ไดดําเนินการไปจํานวนมาก

เชนกัน  คงเหลือผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ดังนี้ 
  ๑. โครงการกอสรางถนนหินคลุกหนองพะยอม หมู ๒    

อยูระหวางดําเนินการ 
  ๒. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายกุดโงว หมู  ๑      

อยูระหวางดําเนินการ 
  ๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๕ สายอาจารย

ณรงคฤทธิ์  อยูระหวางดําเนินการ 
  ๔. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  ฯ (บริเวณ     

ปากทางบานนากลาง) อยูในระหวางดําเนินการ 
  ๕. งานปรับปรุงศูนยเด็กเล็กนาใหญ, นากลาง และงาน

กอสรางท่ีพักผูโดยสารประจําทาง  และงานปรับปรุงภูมิทัศน     
หมู ๑ อยูในระหวางดําเนินการ (ขณะนี้ทางชางผูควบคุมงานและ



๗ 

คณะกรรมการตรวจงานจางเรงรัดใหผูรับจางเรงงานตาง ๆ เพ่ือให
แลวเสร็จโดยเร็ว) 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภา สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     สมัยท่ี ๓/ ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๓  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

(รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสภา ฯ และได
สงสําเนาใหสมาชิกสภา ฯ ทุกทานไปแลวกอนประชุม ๓ วัน)       
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
หรือไม ถาไมมีขอมติสภา ฯ ทานใดเห็นวาควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภา ฯ ครั้งท่ีแลว โปรดยกมือ   

มติสภา ฯ  - รับรองเสียงมติเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทูถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไมมี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ 
       แลว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไมมี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอใหสภา ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สมาชิก ๒ ทาน เพ่ือเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.นากลาง เนื่องจากครบวาระ เชิญเสนอ 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - ขอเสนอ นางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน  เปนกรรมการกองทุน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๒)        คนท่ี ๑ 
   - นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน  หมู ๕  ผูรับรอง 
   - นางสาวบันหยัด  ชวงสูงเนิน  หมู ๗  ผูรับรอง 
   ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออ่ืนใด คนท่ี ๑ / ประธานสภา ฯ     

ขอมติ ฯ  
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายวิวัฒน  ภูมิสูงเนิน - ขอเสนอ นายวชิระ  เขียววิจิตร  เปนกรรมการกองทุนคนท่ี ๒ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๔)         - นางสมควร  บังสูงเนิน  หมู ๙  ผูรับรอง 
   - นายวิภู  บัลลังค  หมู ๗  ผูรับรอง 
   ไมมีผูใดเสนอแขงคนท่ี ๒ แตอยางใด/ ประธานสภา ฯ   

ขอมติ ฯ 
มติสภา ฯ  - เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
 



๘ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติสภา ฯ เพ่ือใชจายเงินสะสมป ๒๕๖๒  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จํานวน ๓ โครงการ 

เชิญนายก ฯ 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - เนื่องจากไดรับหนังสือรองเรียนรองทุกขวาประชาชนเดือดรอน 
(นายก อบต.นากลาง) อยางมากในการสัญจร  เนื่องจากถนนหมดสภาพนานมาก 

หมดอายุการใชงานประกอบกับฤดูฝนถนนชํารุด  และรถบรรทุกวิ่ง
จํานวนมาก ถนนตามสําเนาภาพถายและรายชื่อราษฎรเกิดความ
ทุกขและเดือดรอน  จึงรองเรียนมายัง อบต.นากลาง ให ไป
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมหรือกอสรางใด ๆ ท่ีทําใหถนนท่ีชํารุด
เสียหายใหราษฎรสัญจรสะดวกและเปนการลดอุบัติเหตุตามทอง
ถนนดวย  โดยมีเสนทางท่ีชํารุดเสียหายท่ีตองดําเนินการเรงดวน
ดังนี้  (ขอใหสภา ฯ อบต.นากลาง พิจารณาอนุมัติดวย) 

   ๑ . โครงการป รับป รุ งถนนแอสฟ ลท ติ กคอนกรีต        
บานนาใหญ หมูท่ี ๒  บริเวณถนนสายบานนากลาง – หนองตะไก 
(จากบริเวณบานนายประหลาด  จับสูงเนิน  ถึง ทอลอดเหลี่ยม
หวยวัด  จํานวน  ๓  ชวง)  

   โดยดําเนินการปูผิวแอสฟลทติก Asphalt Concrete 
กวาง ๘ เมตร  ยาวรวม ๓๗๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  คิดเปน
พ้ืนท่ีปูผิวรวมไมนอยกวา ๒,๙๖๐ ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร
และติดตั้ งป ายประชาสัม พั นธ โครงการจํ านวน   ๑   ป าย  
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบ อบต.นากลาง กําหนด  งบประมาณท่ี
ขออนุ มัติตอสภา ฯ  ตามโครงการดังกลาวขางตน  เปน เงิน 
๑,๐๗๙,๐๐๐.-บาท 

   ๒ . โครงการป รับป รุ งถนนแอสฟ ลท ติ กคอนกรีต        
บานนาใหญพัฒนา  หมูท่ี ๖  บริเวณถนนสายบานนากลาง –   
บานหนองตะไก  ชวงบริเวณโบสถสันติ ไปเชื่อม ถนน คสล.     
หน าอู ซ อมรถ  โดย ดํ าเนิ นการปู ผิ วแอสฟ ลท ติ ก  Asphalt 
Concrete กวาง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ีปูผิวรวมไมนอยกวา ๙๐๐ ตารางเมตร  พรอมตีเสน
จราจรและติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบ อบต.นากลาง กําหนด  ขออนุมัติตอ
สภา ฯ เปนเงิน  ๓๕๔,๐๐๐.-บาท 

   ๓. โครงการปรับปรุงปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีตทับ       
ผิวจราจรคอนกรีตเดิม  บานนาใหญพัฒนา  หมูท่ี ๖  บริเวณถนน
ส าย ท าบ า งช ว งบ ริ เว ณ ศ าล ปู ต า ไป ท า งบ า น บุ ต า ต อ ง               
โ ด ย ดํ า เนิ น ก า ร ปู ผิ ว แ อ ส ฟ ล ท ติ ก  Asphalt Concrete            
กวาง ๕ เมตร  ยาว ๒๙๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ี  
ปูผิวรวมไมนอยกวา ๑,๔๕๐ ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบ อบต.นากลาง กําหนด  งบประมาณ
ขออนุมัติตอสภา ฯ เปนเงิน ๔๘๔,๐๐๐.-บาท 



๙ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตอไปใหสมาชิกสภา อบต. หมู ๑ – หมู ๙ ไดสอบถามและ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  อภิปราย เชิญตามลําดับหมูบาน 
นางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน - ก็เห็นชอบดวยเพราะถนนเสียหายจริง ๆ ราษฎรเดือดรอนจริง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๑) และเปนการทํางานในภาพรวมท้ังตําบลดวย 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - กระผมก็อยากใหดําเนินการ  ถาทําไดจะเปนประโยชนภาพรวม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๒) ชาวหนองตะไกท้ังตําบลก็เดินทางผานเสนทางเหลานี้ 
นายสุริยา  ดวงสูงเนิน - บานกระผมก็ถนนตรงหอพักศรนรินทรก็เสียหายขอให 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๓)         อบต.นากลาง ดําเนินการเชื่อมบานเสาหงสดวย  และตามท่ี    

นายก ฯ เสนอญัตติมา ๓ โครงการกระผมเห็นดวย 
นายวิวัฒน  ภูมิสูงเนิน - กระผมสัญจรผานมาชวงเชาวันนี้ถนนชํารุดเสียหายมาก ๆ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๔)      เกรงจะเกิดอุบัติเหตุชวยเรงรัดดําเนินการแกไขความเดือดรอนให

ประชาชนโดยดวนเลย 
นายกิตติชัย  สุวรรณ - ควรปรับปรุงซอมแซมเพ่ือใหสัญจรสะดวก กระผมเห็นดวย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๕) 
นายวิภู  บัลลังค  - สมควรดําเนินการอยางมาก เห็นดวย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๗) 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - สมาชิกทุกทานคงจะไมขัดอะไรเพราะอนุมัติงบไปทําเพ่ือชาวบาน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๘) ตําบลนากลางของพวกเรา เห็นดวย 
นางสมควร  บังสูงเนิน - สมควรปรับปรุงซอมแซมเพ่ือประชาชนเดินทางสะดวก  ปจจุบัน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๙) หลุมลึกมากเกรงจะเปนอันตรายแกผูขับข่ี สมควรจะไดถนนดี ๆ 

เดินทางจะไดสะดวกสบาย เห็นดวย 
นายสามิตร  ศิริฤกษ - จากกรณี ผอ.คลัง ไดชี้แจงสถานะการเงินการคลังไปแลว 
(ปลัด อบต.นากลาง)       เงินสะสม ณ วัน ท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเงินสะสมท้ังสิ้น 

๒๑,๖๒๕,๕๓๑.๑๖.-บาท  เม่ือกันเงินตามระเบียบแลวคงเหลือเงิน
สะสมท่ีสามารถนําไปใชได เปนเงิน ๙,๗๑๙,๒๕๔.๖๔.-บาท  กรณี 
นายก อปท. ขออนุ มัติตอสภา ฯ สามารถทําไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ เปนอํานาจการอนุมัติ
ของสภา ฯ ทองถ่ิน 

   ตามขอบัญญัติ นายก ฯ เสนออนุมัติตอสภา จํานวน ๓ 
โครงการ เปนเงิน ๑,๙๑๗,๐๐๐.-บาท  รวม ๓ โครงการ (หมูท่ี ๒ 
จํานวน ๑ โครงการ  หมูท่ี ๖ จํานวน ๒ โครงการ) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกทานใดสอบถามหรืออภิปรายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ถาไมมีกระผมในนามประธานสภา ฯ จะขอมติสภา ฯ ในการอนุมัติ

ใหใชจายเงินสะสม ดังนี้ 
   ๑ . โครงการป รับป รุ งถนนแอสฟ ลท ติ กคอนกรีต         

บ าน น า ให ญ  ห มู  ๒   งบ ป ระ ม าณ ท่ี ข อ อ นุ มั ติ เป น เ งิ น 
๑,๐๗๙,๐๐๐.-บาท  ทานใดเห็นควรอนุ มัติ ให ใช เงินสะสม          
ป ๒๕๖๒ ได  โปรดยกมือ 



๑๐ 

มติสภา ฯ  - อนุมัติเสียงเปนเอกฉันท 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  ๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)          บานนาใหญ พัฒนา  ห มู ท่ี  ๖   ช วงบริ เวณ โบสถสันติ  ฯลฯ 

งบประมาณท่ีขออนุมัติตอสภา ฯ  เปนเงิน ๓๕๔,๐๐๐.-บาท 
มติสภา ฯ  - อนุมัติเสียงเปนเอกฉันท 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  ๓. โครงการปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีต  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)      ทับผิ วจราจรคอนกรีต เดิ ม   บ านนาใหญ พัฒ นา  ห มู ท่ี  ๖          

ชวงบริ เวณศาลปู ตา ฯ  งบประมาณ ท่ีขออนุ มัติตอสภา ฯ         
เปนเงิน ๔๘๔,๐๐๐.-บาท 

มติสภา ฯ  - อนุมัติเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมและกําหนดจํานวนก่ีวันของ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)       ปถัดไปตามขอ ๒๑ วรรคแรก ประกอบขอ ๑๑ (๓) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   
ใหอํานาจหนาท่ีประธานสภา หารือกับสมาชิกสภา ฯ 

นายคลาย  ตวมสูงเนิน - เห็นสมควรกําหนดเหมือนปท่ีแลวมา คือ สมัยสามัญ ๔ สมัย  
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๘) และเริ่ม วันท่ี ๑ – ๑๕ ของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒/ พฤษภาคม 

๒๕๖๒/ สิงหาคม ๒๕๖๒/ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกําหนดสมัยไม
เกิน ๑๕ วัน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ท่ีประชุมสภา ฯ ไดหารือแลววันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจําป 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ๒๕๖๒ ใหเริ่มวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒ ไมเกิน ๑๕ วัน 
ท่ีประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ เรื่อง นายก อบต.นากลาง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ท่ีไดแถลงนโยบายตอสภา ฯ เอาไวในรอบป ๒๕๖๑ ตามมาตรา 

๕๘/ ๕ วรรคหา เชิญนายก 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - กระผมไดทํางานเพ่ือรับใชประชาชนตามท่ีไดแถลงนโยบาย 
(นายก อบต.นากลาง)       ตอสภา ฯ โดยไดดําเนินการครอบคลุมทุกดาน เชน ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน  สาธารณสุข  ศึกษา  การพัฒนารายได  และการแกไข
ปญหาอ่ืน  และพัฒนาดานตาง ๆ ใหดีข้ึนเปนประโยชนตอราชการ
และประชาชนในภาพรวม 

   ในสวนรายละเอียดมีจํานวนมาก ผมจึงจัดทําเปนเลม
รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายก อบต.นากลาง เสนอตอ    
สภา ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  ใชจายอยางประหยัด 
โปรงใส  เกิดประโยชนในการบริการสาธารณะอยางมาก 

   มีทานใดสงสัยจะสอบถาม เชิญ ผมจะไดตอบและชี้แจง
ตามโครงการตาง ๆ รายละเอียดใหสมาชิกสภา ฯ ดูตามเอกสาร   
ท่ีไดแจกจายกอนประชุมสภา ฯ ไปนานแลว 

 



๑๑ 

นายยันต  วินิจนัยภาค - การใชจายเงินงบประมาณประหยัดไดเทาไหร 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๔) 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - เฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน ๒๖ โครงการ ประหยัดไดหลัง 
(นายก อบต.นากลาง) ประมูลแลว ๒,๔๑๔,๑๗๑.๐๙.-บาท  รวม ๆ แลวปนี้ประหยัดได

ตกเปนเงินสะสมประมาณ ๒๑ ลานบาท ประหยัดไดมากและเม่ือ
เงินเหลือก็ขออนุมัติตอสภา ฯ ใชเงินสะสมไดในการทําโครงการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนชาวนากลางได 

ท่ีประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๓ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หวงท่ี ๒ (เดือน เมษายน ๒๕๖๑ – ตุลาคม 

๒๕๖๑) เชิญนักวิเคราะห ฯ 
วาท่ีรอยตรีอาวิภัช  กุลดิษยฉัตร - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามท่ี อบต.นากลาง ไดมีคําสั่ง 

อบต.นากลาง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผน ฯ (๔ ป)  จึงเห็นสมควรตองมีการติดตามและประเมินผลแผน
หรือตั้งแตเมษายน ๒๕๖๑ – ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารซ่ึงไดแจกจายใหทานสมาชิก อบต. ทุกทานแลวใหทาน
ไดตรวจสอบและรับทราบวามีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบางตกหลน
ไปหรือไม และมีโครงการและกิจกรรมอะไรบางท่ีไดดําเนินการแลว
เสร็จและบรรจุอยูในปไหนบางเฉพาะป ๒๕๖๑ ทําอะไรไปสําเร็จ   
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางไร เพราะสภา ฯ โดยสมาชิก    
สภา ฯ เปนผูใหความเห็นชอบแผน ฯ ๔ ป นี้แลว 

   ถามีอะไรใหสอบถามได ถาไมมี ก็แจงนักวิเคราะห ฯ      
ไดครับ พรอมรับฟงและดําเนินการใหฝายบริหารและสมาชิก    
สภา ฯ อยูแลว  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) - ปญหาครูหนองบอนจะสงเด็กเล็กมาเรียนท่ีศูนยนากลางชวย

ประสานดวย 
  - งานลอยกระทงช วยเตรียมสถาน ท่ี  ช วย ๆ  กัน ทุกฝ าย ท่ี          

วัดนากลาง และสูบน้ําเขาสระดวย 
  - ป ๒๕๖๒ ชวยเรงรัดฉีดวัคซีนและพนหมอกควันอยางตอเนื่อง

เพ่ือควบคุมโรคดวย 
  - อบต.นากลาง ควรมีการกอสรางสวนภูมิทัศนและจัดหาครุภัณฑ

กลางแจงเปนเครื่องออกกําลังกาย  เพ่ือใหราษฎรออกกําลังกาย
ตอนเย็น ๆ จะเปนการดีและชาวบานเรียกรองมากอยางมาก 

   มีทานสมาชิกอ่ืนใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม ถาไมมี 
ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ กระผม ประธานสภา ฯ    
ขอปดการประชุม  

 
 
 



๑๒ 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร   ศิริฤกษ) 
  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/ ๒๕๖๑  วันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน 2๕๖๑ เรียบรอย
แลวเห็นวาถูกตอง  
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคลาย  ตวมสูงเนิน) 
 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายยันต  วินิจนัยภาค) 
 

 
 
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางไดมีมติรับรองแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/ ๒๕๖๑  วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 2๕๖๑  แลว ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง  สมัย.................................. เม่ือวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. 25๖๑ เวลา...........น.    
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                   (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


